



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางฉบับลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามกำหนดการ ดังนี้

วัน/เวลา	วิธีการประเมิน	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์	๑๐๐ คะแนน	ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ๑๐๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ค) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ง) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และทางเว็บไซต์ <http://www.lampangdlt.net>

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ข้างต้น สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร

/หรือคุณวุฒิ...

หรือคุณวุฒิที่ยื่นสมัครเข้ารับการประเมิน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามประกาศนี้ หากยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางเลขที่ ๑๐๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดวันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑



(นายโสภณ พิทักษ์สาลี)
ขนส่งจังหวัดลำปาง

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
ฉบับลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	นายพันธการณ จันทรเที่ยง
๐๐๒	นายนราวุฒิ นามมา
๐๐๓	นายสุทธิพงษ์ สุภานันท์
๐๐๔	นายสมพร พงษ์คุณากร
๐๐๕	นายไตรภพ เรือนฟ้างาม
๐๐๖	นางสาวอรุณโรจน์ สุขอ่ำ
๐๐๗	ว่าที่ ร.ต. สรวิชญ์ อุเทน
๐๐๘	นางสาวปราณี ไชยอินทร์

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สมรรถนะ)

ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่
๓. **ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถแบบพลาสติกหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไปในวันประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ต้องไม่ใช่บัตรที่มาจากภาพถ่ายสำเนา) หากไม่มีบัตรดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินก็ได้**
๔. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๕. ให้ปิดเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
๖. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
๗. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๘. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริต คณะกรรมการทดสอบ อาจพิจารณาสั่งการตรวจให้คะแนนก็ได้